



รายการ ร้อยเรื่อง...เมืองไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และสำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอุทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2244 1326-7

เรื่อง วันสตรีสากล
ผู้เรียบเรียง นางจำเรียง ระวังสำโรง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
ออกอากาศ 18 กุมภาพันธ์ 2561

"วันสตรีสากล" ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของสตรีทั่วโลก เริ่มขึ้นโดยกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พากันเดินขบวนประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้าง และเรียกร้องสิทธิของตน แต่สุดท้ายกลับมีผู้หญิงถึง 119 คน ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ด้วยการที่มีคนลอบวางเพลิงเผาโรงงานที่พวกเธอนั่งชุมนุมกันอยู่ โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2400

จากนั้นในปี พ.ศ. 2450 กรรมกรหญิงที่ทำงานในโรงงานทอผ้าของเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกาทนไม่ไหวต่อการเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ทารุณของนายจ้างที่ใช้งานพวกเธอเยี่ยงทาส เนื่องจากกรรมกรหญิงเหล่านี้ต้องทำงานหนักถึงวันละ 16-17 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ไม่มีประกันการใช้แรงงานใด ๆ เป็นผลให้เกิดความเจ็บป่วยล้มตายตามมาในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่กลับได้รับค่าแรงเพียงเล็กน้อย และหากตั้งครรภ์ก็จะถูกไล่ออก

ความอัดอั้นตันใจจึงทำให้ "คลารา เซทคิน" นักการเมืองสตรีสายแนวคิดสังคมนิยม ชาวเยอรมัน ตัดสินใจปลุกระดมเหล่ากรรมกรสตรี ด้วยการนัดหยุดงานในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2450 พร้อมกับเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทำงานลงเหลือวันละ 8 ชั่วโมง อีกทั้งให้ปรับปรุงสวัสดิการทุกอย่าง และให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้การเรียกร้องครั้งนี้จะไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากมีแรงงานสตรีหลายร้อยคน ถูกจับกุม แต่ก็ทำให้สตรีทั่วโลกสนับสนุนการกระทำของ "คลารา เซทคิน" และเป็นการจุดประกายให้สตรีทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงสิทธิของตนเองมากขึ้น

ต่อมาในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2451 มีแรงงานหญิงกว่า 15,000 คน ร่วมเดินขบวน ทั่วเมืองนิวยอร์ก เรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็ก โดยมีคำขวัญการณณรงค์ว่า "ขนมปังกับดอกกุหลาบ" ซึ่งหมายถึงการได้รับอาหารที่พอเพียงพร้อม ๆ กับคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง

จนกระทั่งในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2453 ความพยายามของกรรมกรสตรีกลุ่มนี้ ก็ประสบผลสำเร็จ เมื่อมีตัวแทนสตรีจาก 17 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่ 2 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยในที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรี ในระบบสาม 8 คือ ยอมให้ลดเวลาทำงานเหลือวันละ 8 ชั่วโมง ให้เวลาศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองอีก 8 ชั่วโมง และอีก 8 ชั่วโมง เป็นเวลาพักผ่อน พร้อมกันนี้ยังได้ปรับค่าแรงให้เท่าเทียมกับแรงงานชาย และยังมี การคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วย

ทั้งนี้ยังได้รับรองข้อเสนอของ "คลารา เซทคิน" ด้วยการกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็น วันสตรีสากล ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงวันที่กลุ่มสตรีทั่วโลกพร้อมฉลองกันเท่านั้น แต่เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ ได้ร่วมเฉลิมฉลองด้วย และอีกหลายประเทศได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดประจำชาติของตน กลุ่มสตรี จากทั่วทุกทวีปได้รวมตัวกันเพื่อฉลองวันสำคัญนี้ เพื่อรำลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้อันยาวนาน เพื่อให้ ได้มาซึ่งความเสมอภาค ความยุติธรรม สันติภาพและการพัฒนา

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตาม พันธสัญญาต่อเวทีโลกที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี โดยได้มีการดำเนินการทั้งใน แง่กฎหมาย นโยบาย มาตรการความรุนแรง และยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ผู้ใช้แรงงานต้องได้รับ การดูแลในด้านสวัสดิการ สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน โดยในปี พ.ศ. 2555 รัฐบาลไทยได้ผลักดันให้มี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพสตรีและสร้างฐานเครือข่ายพลังสตรีที่เข้มแข็ง คิดเก่ง ทำเก่ง รวมถึงเยียวยาสตรีที่ประสบ ปัญหาในทุกรูปแบบ อันจะนำไปสู่การยอมรับในบทบาทสตรี การปฏิบัติอย่างให้เกียรติและเท่าเทียมกัน ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ดังนั้นในฐานะที่ผู้หญิงก็เป็นอีกพลังหนึ่งในสังคม ถ้าเราทุกคนร่วมใจกันส่งเสริม บทบาทและสถานภาพของสตรี ก็จะก่อให้เกิดแรงงานสตรีรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งในภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในระดับ ท้องถิ่นและระดับประเทศ ซึ่งจะทำให้สังคมไทยแข็งแรงและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี. (2559). รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนพัฒนา
บทบาท สตรี (ผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุง และพัฒนางานตามข้อค้นพบของสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน). กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี.
- สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์. (2558). วันสตรีสากล (International Women's Day). สืบค้น
15 ธันวาคม 2560 จาก http://www.thaiwomen.or.th/th/knowledge_women_inter
- สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ. (2557). ขอเพียงผู้หญิงมีโอกาส ถอด
ประสบการณ์ 77 ตำบลต้นแบบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี. กรุงเทพฯ : สำนักงาน
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ.